

## COVER INTERVIEW



“ต่อจากนี้ไปก็ยังคงอยากจะทำกิจกรรมเก็บขยะเช่นนี้ครับ” โนะกุจิ เคน  
(กลาง จากจุด 5200 เมตรบนภูเขาเอเวอเรสต์ ภาพถ่ายโดย Office Seven Summit)

# ชายผู้พิชิตยอดเขาสูงสุดของทั้ง 7 ทวีปขณะอายุน้อยที่สุด

## โนะกุจิ เคน

เรื่อง ● ทศวิยะ อีโรอาคิ

คงไม่มีนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นคนไหนที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสร้างผลงานอันน่าชื่นชมได้เมื่อยามอายุน้อยเท่า โนะกุจิ เคน (28 ปี) เคนเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ผลการเรียนของเขาไม่ได้ดีในระดับที่น่าชื่นชมนัก ยิ่งไปกว่านั้นเคนยังเคยถูกพักการเรียนด้วยเหตุทะเลาะเบาะแว้งอีกด้วย แต่ในช่วงที่ถูกพักการเรียนนั้นเอง ที่ทำให้เขาได้พบกับหนังสือของนักผจญภัย อุเอะมูระ นาโอมิ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มปีนเขา เขาสามารถพิชิตยอดเขามองบลังก์ขณะอายุ 16 ปี ยอดเขาคีรีमानจาโรขณะอายุ 17 ปี ยอดเขาโคจิอาสโก (ออสเตรเลีย) ยอดเขาอะคองคาคว (อเมริกาใต้) และยอดเขาแมคคินลีย์ (อเมริกาเหนือ) ขณะอายุได้เพียง 19 ปี จนเป็นสถิติผู้พิชิตหลังคาของ 5 ทวีปได้เมื่ออายุต่ำกว่า 20 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเขาอายุได้ 21 ปีเขาได้พิชิตยอดเขาวินสันแห่งขั้วโลกใต้ และในปี ค.ศ.1999 ขณะอายุ 25 ปี เคนก็พิชิตภูเขาที่สูงที่สุดในโลก เอเวอเรสต์ ได้สำเร็จ ซึ่งนี่ก็เป็นผู้พิชิต 7 ยอดเขาด้วยสถิติอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้น ปัจจุบันสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่เพียงปีนเขาอย่างเดียว เขายังร่วมในการรักษาธรรมชาติ เช่น การเก็บขยะลงจากภูเขาอย่างเอเวอเรสต์ และฟูจิ และให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก ๆ

“ทั้งเอเวอเรสต์ และฟูจิก็คงปรกเติมไปด้วยขยะทั้งนั้นล่ะครับ ในแต่ละปีมีผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิประมาณ 5 แสนคน ขยะส่วนมากจะตกอยู่ตามที่พักระหว่างทาง แล้วก็ตามท้องน้ำเนี่ยจะสกปรกมากเป็นพิเศษ ส่วน

ภูเขาเอเวอเรสต์นั้นก็ค่อนข้างสะอาดทางด้านประเทศเนปาล แต่ด้านทิเบตนั้นเต็มไปด้วยขยะ ผู้ที่ทิ้งก็ไม่ใช่ใครที่โหดหอกครับ ก็มักเป็นเขาชาวญี่ปุ่นและประเทศต่างๆนี่แหละ”

โนะกุจิ เคน เริ่มทำกิจกรรมรักษาความสะอาดภูเขาทั้งฟูจิและเอเวอเรสต์ ด้วยคำพูดของนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่งที่ว่า “เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ในระดับแนวหน้าก็จริง แต่มารยาทวัฒนธรรมทางสังคมของชาวญี่ปุ่นนั้นยังอยู่ในระดับด้อยพัฒนา” ซึ่งคำพูดประโยคนั้นได้เป็นแรงผลักดันให้เขารวบรวมพลเพื่อผลักดันกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา

“ขยะที่พวกผมเก็บมาสร้างความสะอาดมากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีครับ ผลสรุปก็คือ กลุ่มนักปีนเขาชาติไหนที่ทิ้งขยะไว้บนเอเวอเรสต์ไว้เป็นจำนวนมาก ขยะในประเทศนั้นก็ปัญหาใหญ่ ส่วนกลุ่มไหนที่ไม่ทิ้งขยะ ตามถนนหนทางในเมืองของประเทศนั้นก็สะอาดสะอาดไม่เห็นขยะ นักปีนเขาชาวญี่ปุ่นมักจะถูกต่อว่าเรื่องทิ้งขยะ จริงๆแล้วผมคิดว่านี่ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เอเวอเรสต์แต่เพียงเท่านั้น แต่มันเป็นปัญหาลังคมระดับชาติที่ว่าด้วยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมครับ”

เมื่อถามเกี่ยวกับกิจกรรมปีนเขาว่า ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างนั้น เคน ผู้มุ่งกับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็ตอบกับเราว่า “ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆที่จะปีนนะครับ แต่ก็คิดว่าสักวันก็คงจะเป็นเขาเอเวอเรสต์จากทางด้านทิเบตเหนือ การทำความสะอาดกับการพิชิตยอดเขาเนี่ย ทำทั้งสองอย่างให้ดีพร้อมๆกันค่อนข้างลำบากครับ”